



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “ ท้องถิ่นร่วมใจ จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ไร้ทุจริต ”

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการประกาศเจตนารมณ์ “ ท้องถิ่นร่วมใจ จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ไร้ทุจริต ” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรดิตถ์ ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔.๖ : ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างต้นแบบท้องถิ่นโปร่งใส ไร้ทุจริต ตามแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมทั้งประสานความร่วมมือในการตรวจสอบการดำเนินงานอันจะส่งผลต่อการลดปัญหาการทุจริตของจังหวัดอุดรดิตถ์ให้น้อยลง เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน จึงได้มีข้อตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้

จังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์ และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและร่วมกันป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เปิดเผย โปร่งใส ป้องกันการสมยอมราคา ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเสนอราคา และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ตามหลักของกฎหมายว่าด้วยการพัสดุและกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐอย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างถูกต้อง เป็นธรรม เปิดเผย โปร่งใส และให้มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น ประกาศลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) ประกาศลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นี้ ได้จัดทำขึ้น ๒ ฉบับ มีความถูกต้องตรงกันทุกประการ ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดทั้งหมดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงนามร่วมกัน ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายพล ดำธรรม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์



(นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว



(นายอนันท์ เรืองประภท)
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์



(นางสุชญา การงาน)
คลังจังหวัดอุตรดิตถ์



(นายวิษณุวัช อัจฉริยฉัตร)
ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์